

รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองคง ประกอบด้วยผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๗๕ คน เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายกัมพงศ์ แซ่จิ่ง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรใน หน่วยงานได้ทราบถึง รายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ประมวล จริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตาม ประมวลจริยธรรมไปใช้ใน การปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึง แนวทางการปฏิบัติตนทาง จริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองคง เพื่อให้บุคลากร
ได้เข้าใจในการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ

การณรงค์ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ZERO TOLERANCE



วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเมืองคอง นำโดย นายกัมพงศ์ แซ่จึ้ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคอง ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคอง พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รณรงค์ร่วมใจต้านการทุจริต คอร์ปชั่น ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทน ไม่ทำไม่เฉย และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองคอง ให้ประพฤติ ปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต คอร์ปชั่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมในการประพฤติ ปฏิบัติตน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมืองคองให้เป็นไปตามประกาศประมวลจริยธรรม ของผู้บริหาร ประกาศประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ(NO Gift Poly)

